

เสื้อผ้าแบรนด์ไทย มีติดตู้ไว้ไม่ตกเทรนด์



MONLADA

แบรนด์ทรูสัญชาติไทย โดยคุณดวง มนต์ร์ลดา ดีไซน์เนอร์คนเก่ง ซึ่งออกแบบเสื้อผ้าให้มีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ด้วยการตัดเย็บตามแบบฉบับของโอวาทูร์ แพทเทิร์นเนียบ คัดดีงปราณีต พิถีพิถันในทุกขั้นตอน มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ทั้งโมเดิร์น เรียบหรู แต่ดูดีมีภูมิจากแพทเทิร์นเก๋ ๆ ช่วยให้ออกแบบดูดี มีทรวดทรงโดดเด่นขึ้น ที่จะให้คุณกลายเป็นแฟชั่นนิสต้าที่สวยเนียบได้ตั้งแต่ในชั่วโมงทำงานไปจนถึงดินเนอร์ในยามค่ำคืน

JANESUDA

Janesuda Brand เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจและความหลงใหลในการแต่งตัวของผู้หญิงมากความสามารถอย่างคุณเจนสุดา ปานโนเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีดีไซน์เฉี่ยวให้ลูกสาวมัน เน้นความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ได้อย่างดี โดยเฉพาะผู้หญิงวัยทำงานยุคใหม่ ที่มีความมั่นใจและความเก่งในตัวเอง สามารถรับมือกับงานที่เจอในแต่ละวันได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังซ่อนความเซ็กซี่ไว้ดึงดูดสายตาคนรอบข้างอีกด้วย

Tutti

คุณตุ๊ดี นัทธนุช วงศ์พัทพันธุ์ หัวเรือใหญ่และดีไซเนอร์ แห่งแบรนด์ Tutti ที่ได้รับแรงบันดาลใจในวัยเด็ก จากการเฝ้าดูคุณแม่เย็บเสื้อผ้าใส่เอง และการมีก๊อปปี้แอนด์แมทซ์เสื้อผ้าวินเทจของคุณแม่ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก สไตล์ของเสื้อผ้าถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ด้วยลูกไม้ ไม่ว่าจะเป็เดรส เสื้อ กางเกง สำหรับสุภาพสตรี สร้างความโดดเด่นด้วย คัทดีงเนียบสไตล์คลาสสิกผสมกลิ่นอายวินเทจ ด้วยโทนสีเฉดด้วยโทนเฉดชมพูอมครีม ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกถึงความอ่อนโยนอันมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง

Fri.27 Nov.

เอกลักษณ์ของ Friday 27Nov. คือเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยรายละเอียด งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย งานประดิษฐ์ที่ทำด้วยมือ ชิ้นต่อชิ้น และหากใครเป็นนักสะสมเสื้อผ้าพิมพ์ลาย ก็ไม่ควรพลาดเสื้อผ้าแบรนด์นี้ เพราะFri.27 Nov. มักจะมีลายพิมพ์ใหม่ๆในทุกคอลเลคชั่นให้สะสมตลอดจนลายพิมพ์ใหม่ๆในทุกคอลเลคชั่นให้สะสม และทุกครั้งที่หยิบเสื้อผ้าของ Friday 27Nov. มาสวมใส่ จะรู้สึกแตกต่างอย่างชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยกเซ็ทเพียงแค่นำไปผสมกับชิ้นเบสิคที่มี ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด

TAKTAI

“ทักทาย” ความพิเศษของแบรนด์นี้อยู่ที่เนื้อผ้า ซึ่งเป็นการใช้ใยใฝ่มาทอร่วมกับฝ้ายก่อนจะนำมาทอเป็นผืนผ้าเพื่อทำชุด ซึ่งคุณสมบัติของผ้าแบบนี้นอกจากจะมีสัมผัสที่นุ่มแล้ว ยังช่วยปกป้องรังสียูวีแบบไม่ต้องเคลือบสารเคมี concept ของแบรนด์นี้ คือ เน้นความเรียบง่าย และคงสีของเส้นใยธรรมชาติเอาไว้ เพื่อให้ผู้สวมใส่ได้สัมผัสถึงความละเอียด ความนุ่มนวลของเนื้อผ้า และสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติได้อย่างดีที่สุด ดีไซน์ แต่ละชุดที่ออกแบบมาดู

ทันสมัยมีความฉลาดเฉลียวในตัว เหมาะสำหรับสวมใส่ในวันสบายๆ